

นโยบายด้านภาษี

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 279 (15/2564) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัตินโยบายด้านภาษี เป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

นิยามศัพท์

เอสซีจี เคมิคอลส์ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้อนุมัตินโยบายด้านภาษี โดยบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "เอสซีจี เคมิคอลส์") มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจีเคมิคอลส์ ในด้านนโยบายภาษีนั้น เอสซีจี เคมิคอลส์ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่เอสซีจี เคมิคอลส์เข้าไปดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เอสซีจี เคมิคอลส์จะดำเนินธุรกิจและจัดการบริหารภาษีให้สอดคล้องกับโครงสร้างการทำธุรกรรมทุกประเภท ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เอสซีจี เคมิคอลส์จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทางภาษีอากรของประเทศไทย และประเทศที่เอสซีจี เคมิคอลส์เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการยื่นแบบรายการและชำระภาษีตามกำหนดเวลา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาษีอากรของทางราชการทุกแห่งอย่างเต็มที่
3. เอสซีจี เคมิคอลส์อาจทำธุรกรรมในประเทศหรือกับประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทุกประการ และเอสซีจี เคมิคอลส์จะไม่ดำเนินการใด ๆ ในการจัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นดินแดนปลอดภาษี อันเป็นการหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) ที่ผิดกฎหมาย
4. เอสซีจี เคมิคอลส์จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดราคาโอน Transfer pricing ของประเทศไทย และของประเทศที่เอสซีจี เคมิคอลส์เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักการราคาซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันซึ่งกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า (Arm's length principles)

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565



(นายชุมพล ณ ลำเลียง)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านภาษี (ครั้งที่ 1)